

THÔNG BÁO

**Kết quả Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện
Tiểu dự án 1 - Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững tại UBND các xã Điem He, Hòa Bình, Trấn Ninh, Liên Hội, Lương
Năng, Tú Xuyên, Yên Phúc, Bình Phúc, Tràng Các**

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-NN&PTNT ngày 06/4/2023 của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2023.

Căn cứ Biên bản kiểm tra, giám sát của Đoàn kiểm tra, giám sát đối với UBND các xã Điem He, Hòa Bình, Trấn Ninh, Liên Hội, Lương Năng, Tú Xuyên, Yên Phúc, Bình Phúc, Tràng Các. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo như sau:

I. NỘI DUNG KIỂM TRA

- Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 đối với Tiểu dự án 1 - Dự án 3.
- Tiến độ thực hiện; mức độ tham gia và hưởng lợi của đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.
- Hồ sơ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Hướng dẫn số 01/HD-SNN ngày 03/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 đối với Tiểu dự án 1 - Dự án 3.

Ngay khi được phân bổ vốn thực hiện dự án tại Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Văn Quan về việc giao danh mục chi tiết vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022; Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc giao danh mục chi tiết kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2023. UBND các xã đã ban hành các văn bản về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã; Thông báo Chỉ đạo và phân công các thành viên Ban giảm nghèo, Ban Quản lý dự án phụ trách địa bàn thôn hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chương trình dự án hỗ trợ của Nhà nước. Ban hành

Quyết định thành lập tổ cộng đồng, tổ hợp tác thực hiện dự án, phân công người đã có kinh nghiệm làm nhóm trưởng để tuyên truyền, hướng dẫn, các hộ thực hiện.

2. Công tác tuyên truyền trong triển khai thực hiện

Ủy ban nhân dân các xã đã tiến hành tổ chức tuyên truyền lồng ghép thông qua các hình thức như: các cuộc họp thôn; các phương tiện thông tin đại chúng như loa phát thanh, trên nhóm zalo thôn, bản... về phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước hỗ trợ cho người dân đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là các đối tượng được thụ hưởng chính sách trên địa bàn huyện biết và thực hiện các dự án phát triển sản xuất theo Hướng dẫn số 01/HD-SNN ngày 03/01/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cử các đối tượng tham gia các lớp tập huấn về bồi dưỡng, hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại cấp huyện, tỉnh như: Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn phụ trách cấp xã, bí thư, trưởng thôn, người có uy tín, người dân....

3. Công tác lựa chọn, xây dựng dự án, giao dự toán triển khai thực hiện

Việc lựa chọn xây dựng dự án: căn cứ điều kiện thực tiễn của các xã, phù hợp với điều kiện sản xuất, định hướng hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp của huyện. UBND các xã đã lựa chọn các dự án tập trung vào các cây, con có lợi thế tại địa phương như: bí nụ, dưa hấu, thanh long, nuôi ong mật, chăn nuôi trâu, bò sinh sản, gà, lợn.

4. Kết quả triển khai, tiến độ thực hiện mức độ tham gia và hưởng lợi của đối tượng thụ hưởng trên địa bàn các xã

4.1. Dự án tại xã Điem he (kiểm tra ngày 21/9/2023)

4.1.1. Dự án trồng cây thanh long (vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023)

Dự án hỗ trợ cho 50 hộ (trong đó: 16 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo, 17 hộ mới thoát nghèo, 6 đối tượng khác), tổng kinh phí hỗ trợ là 250 triệu đồng.

Dự án đã cấp phát cây giống. Qua kiểm tra thực tế một số hộ đã tiến hành trồng và tiến hành chăm sóc. Tuy nhiên còn một số hộ chưa trồng, chưa đổ cột bê tông, đổ cột kích thước chưa đảm bảo kích thước, một số hộ trồng địa điểm không phù hợp như trên bờ ruộng, dưới tán cây...

Qua kiểm tra hồ sơ dự án: xã chưa ký hợp đồng với tổ cộng đồng thực hiện dự án theo quy định; Tại thời điểm kiểm tra UBND xã đang tiến hành lập hồ sơ để giải ngân.

4.1.2. Dự án trồng bí nụ

Dự án vừa hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng thẩm định với dự kiến 18 hộ tham gia với tổng nguồn vốn là 410.650.000 đồng (ngân sách nhà nước hỗ trợ 200.000.000 đồng, vốn đối ứng 210.650.000 đồng).

4.2. Dự án nuôi ong mật xã Hòa Bình (kiểm tra ngày 22/9/2023)

Dự án hỗ trợ cho 49 hộ (trong đó: 13 hộ nghèo, 35 hộ cận nghèo, 01 hộ mới thoát nghèo), tổng kinh phí hỗ trợ là 176 triệu đồng. Dự án đã giải ngân được 137,38 triệu đồng, kinh phí chưa giải ngân 38,62 triệu đồng.

Qua kiểm tra thực tế sau khi nhận hỗ trợ các hộ dân đã thực hiện tuân thủ kỹ thuật nuôi ong, đàn ong sinh trưởng bình thường.

Kiểm tra Hồ sơ dự án nuôi ong mật xã đã tiến hành triển khai thông báo và ký hợp đồng với tổ hợp tác thực hiện dự án và tiến hành các bước giải ngân.

4.3. Dự án trồng dưa hấu bằng cây ghép xã Trấn Ninh (kiểm tra ngày 26/9/2023)

Dự án hỗ trợ cho 33 hộ (trong đó: 9 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo, 5 hộ mới thoát nghèo), tổng kinh phí hỗ trợ là 285 triệu đồng. Dự án đã giải ngân được 275,353 triệu đồng, kinh phí chưa giải ngân 9,647 triệu đồng.

Qua kiểm tra thực tế sau khi nhận hỗ trợ các hộ dân đang tiến hành chăm sóc cây dưa hấu đảm bảo theo kế hoạch, cây dưa hấu phát triển bình thường.

Kiểm tra Hồ sơ dự án trồng dưa hấu bằng cây ghép xã đã tiến hành triển khai thông báo và ký hợp đồng với tổ cộng đồng thực hiện dự án và tiến hành các bước giải ngân.

4.4. Dự án xã Liên Hội (kiểm tra ngày 27/9/2023)

4.4.1. Dự án chăn nuôi gà (vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023)

Dự án hỗ trợ cho 48 hộ (trong đó: 4 hộ nghèo, 31 hộ cận nghèo, 13 hộ mới thoát nghèo), tổng kinh phí hỗ trợ là 258 triệu đồng.

Qua kiểm tra thực tế các hộ có nhân lực, chuồng trại đáp ứng đầy đủ điều kiện trước khi nhận hỗ trợ. Tại thời điểm kiểm tra xã đã tiến hành triển khai thông báo và ký hợp đồng với tổ cộng đồng thực hiện dự án và hiện tại đang tiến hành các bước mời thầu theo quy định.

4.4.2. Dự án chăn nuôi trâu, bò (vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023)

Dự án hỗ trợ cho 10 hộ (trong đó: 4 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo, 1 hộ mới thoát nghèo), tổng kinh phí hỗ trợ là 205 triệu đồng.

Qua kiểm tra thực tế các hộ có nhân lực, chuồng trại đáp ứng đầy đủ điều kiện trước khi nhận hỗ trợ. Tại thời điểm kiểm tra xã đã tiến hành triển khai thông báo và ký hợp đồng với tổ cộng đồng thực hiện dự án và hiện tại đang tiến hành các bước mời thầu theo quy định.

4.4.3. Dự án nuôi lợn nái

Dự án hỗ trợ cho 25 hộ (trong đó: 6 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo, 8 hộ mới thoát nghèo), tổng kinh phí hỗ trợ là 350 triệu đồng.

Qua kiểm tra thực tế các hộ có nhân lực, chuồng trại đáp ứng đầy đủ điều kiện trước khi nhận hỗ trợ. Tại thời điểm kiểm tra xã đã tiến hành triển khai thông

báo và ký hợp đồng với tổ cộng đồng thực hiện dự án và đang tiến hành các bước thực hiện dự án theo quy định.

4.5. Dự án chăn nuôi bò sinh sản xã Lương Năng (kiểm tra ngày 28/9/2023)

Dự án hỗ trợ cho 20 hộ (trong đó: 9 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo), tổng kinh phí hỗ trợ là 389 triệu đồng.

Qua kiểm tra thực tế các hộ có nhân lực, chuồng trại đáp ứng đầy đủ điều kiện trước khi nhận hỗ trợ. Tại thời điểm kiểm tra xã chưa tiến hành triển khai thông báo và ký hợp đồng với tổ cộng đồng thực hiện dự án; xã đang tiến hành trình phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

4.6. Dự án nuôi lợn nái xã Tú Xuyên (kiểm tra ngày 29/9/2023)

Dự án hỗ trợ cho 45 hộ (trong đó: 11 hộ nghèo, 34 hộ cận nghèo), tổng kinh phí hỗ trợ là 261 triệu đồng.

Qua kiểm tra thực tế các hộ có nhân lực, chuồng trại đáp ứng đầy đủ điều kiện trước khi nhận hỗ trợ. Tại thời điểm kiểm tra xã đã tiến hành triển khai thông báo và ký hợp đồng với tổ cộng đồng thực hiện dự án và đang tiến hành trình phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

4.7. Dự án nuôi lợn nái xã Yên Phúc (kiểm tra ngày 03/10/2023)

Dự án hỗ trợ cho 94 hộ (trong đó: 53 hộ nghèo, 41 hộ cận nghèo), tổng kinh phí hỗ trợ là 370 triệu đồng.

Qua kiểm tra thực tế các hộ có nhân lực, chuồng trại đáp ứng đầy đủ điều kiện trước khi nhận hỗ trợ. Tại thời điểm kiểm tra xã đã tiến hành triển khai thông báo và ký hợp đồng với tổ cộng đồng thực hiện dự án và đang tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng theo quy định.

4.8. Dự án nuôi lợn thịt xã Bình phúc (kiểm tra ngày 04/10/2023)

Dự án được phân bổ 210 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra xã đã tiến hành họp tổ cộng đồng và đang tiến hành triển khai lập hồ sơ dự án để trình thẩm định phê duyệt.

4.9. Dự án nuôi gà ri xã Tràng các (kiểm tra ngày 05/10/2023)

Dự án hỗ trợ cho 24 hộ (trong đó: 7 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo, 4 hộ mới thoát nghèo), tổng kinh phí hỗ trợ là 250 triệu đồng.

Qua kiểm tra thực tế các hộ có nhân lực, chuồng trại đáp ứng đầy đủ điều kiện trước khi nhận hỗ trợ. Tại thời điểm kiểm tra xã chưa tiến hành triển khai thông báo và ký hợp đồng với tổ cộng đồng thực hiện dự án theo quy định. Hiện tại xã đang tiến hành trình thẩm định giá theo quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

UBND các xã đã chủ động ban hành ban hành các văn bản tổ chức triển khai, thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của

cấp trên theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, giám sát cơ bản các xã đã tiến hành triển khai thực hiện các bước theo quy định sau khi có quyết định phê duyệt của UBND huyện.

Công tác Tuyên truyền cho đối tượng thụ hưởng, nhân dân biết và thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định tại hướng dẫn số 01/HD-SNN ngày 03/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

2. Tồn tại, hạn chế

Công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo, Ban Quản lý dự án chưa sâu sát; phân công các thành viên phụ trách theo dõi, giám sát và hướng dẫn các hộ tham gia chưa thường xuyên cụ thể.

Triển khai thực hiện việc giải ngân các dự án còn chậm do trong năm đầu giai đoạn thực hiện dự án, việc thực hiện đề cấp vật tư qua nhiều thủ tục, việc thực hiện còn bỡ ngỡ, lúng túng, do đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Công tác tuyên truyền tại một số xã chưa trọng tâm, trọng điểm, một bộ phận người dân chậm chuyển biến nhận thức, chưa tích cực, chủ động trong phát triển sản xuất để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Các hộ tham gia thụ hưởng còn băn khoăn về hình thức thu hồi vốn. Vẫn có tư tưởng không muốn có hình thức thu hồi vốn bằng tiền, chỉ muốn nhận không hỗ trợ của nhà nước.

Qua đi kiểm tra thực địa tại các dự án đã được hỗ trợ một số hộ chưa thực hiện việc trồng chăm sóc chưa đúng kỹ thuật, thực hiện không đúng theo quy trình.

IV. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI UBND CÁC XÃ

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo nguồn vốn đã được phân bổ.

Đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đảm bảo sớm cấp vật tư hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng; Thực hiện việc thông báo và ký hợp đồng với tổ cộng đồng, hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán theo quy định, đảm bảo kế hoạch.

Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo để nâng cao nhận thức của người dân về chương trình; kịp thời tập huấn, hướng dẫn cho người dân về kỹ thuật để đảm bảo thực hiện dự án có hiệu quả theo mục tiêu dự án đã đề ra.

Tiếp tục Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các hộ dân thuộc đối tượng thụ hưởng tiến hành trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi được hỗ trợ; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện dự án cần thường xuyên đánh giá việc thực hiện dự án để nắm những khó khăn, vướng mắc và rút kinh nghiệm và đưa ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả dự án.

Thực hiện Báo cáo kết quả, tiến độ dự án đầy đủ theo quy định.

Trên đây là thông báo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);
- Phòng LĐ, TB, XH &DT;
- Phòng TC-KH;
- Trung tâm DVNN;
- UBND các xã Diêm He, Hòa Bình, Trần Ninh, Liên Hội, Lương Năng, Tú Xuyên, Yên Phúc, Bình Phúc, Tràng Các;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nông Văn Tùng